

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๑๐๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดสรรโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินงาน

จำนวน ๓ ชุด

๒. บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งการใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้เกิดการยอมรับจากสังคม ลดผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม ด้วยการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมในทุกมิติตั้งแต่ต้นทาง (ด้านป้องกัน สกัดกั้น) กลางทาง (ด้านปราบปราม) และปลายทาง (ด้านบำบัดรักษา) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่มีมิติด้านการป้องกันยาเสพติด เน้นการดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมายวัยเสี่ยงสูงอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี เป็นลำดับแรกสุด ควบคู่การส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่น ๆ ด้วยมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทพื้นที่ (สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างพื้นที่ปลอดภัย) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปมีส่วนร่วมสำคัญในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดรายใหม่ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอันดับแรก

สำนักงาน...

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีร ภาวคันนที)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๗๙๕

แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัย เพื่อการพัฒนาทักษะทางสมอง
(Executive Functions : EF) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา)

๑. กรอบแนวคิดหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งการใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด **การป้องกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด** ซึ่งต้องไม่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด และต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยใช้ **หลัก ๓ ป. คือ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา** ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้เกิดการยอมรับจากสังคม ลดผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม และเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวและเยาวชนแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อการป้องกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนกลุ่มองค์กรเยาวชนต่าง ๆ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายพื้นที่เฉพาะ สร้างสรรค์นวัตกรรม การป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสม กับกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รวมถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมป้องกันยาเสพติดทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มทั้งกลุ่มเด็ก/เยาวชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และทักษะที่เหมาะสมในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งในด้านการใช้และการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ที่มีกรอบการดำเนินงานเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- ๑) พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions : EF ในเด็กระดับปฐมวัย ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกลไกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๒) เสริมสร้างความรู้เท่าทันด้วยสื่อชุดความรู้ที่ทันสมัย สอดแทรกไปกับกิจกรรมสันตนาการที่แฝงไว้ด้วยองค์ความรู้ด้านยาเสพติด

๓) ส่งเสริม...

๓) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันยาเสพติดและสารเสพติด เช่น กิจกรรมเครือข่ายเยาวชน (ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน องค์การนักศึกษา องค์การวิชาชีพ เครือข่ายต่าง ๆ ฯลฯ) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายพื้นที่เฉพาะ (พื้นที่สูง พื้นที่ชายแดน ฯลฯ) เป็นต้น

๒. แนวทางการบริหารงบประมาณ

ให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๑) ดำเนินงานสร้างความรู้ ทักษะการใช้สื่อและคู่มือการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions : EF) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับครูปฐมวัย จำนวน ๑๘๓ เขตพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามจำนวนครูระดับปฐมวัย คนละ ๒๕๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยดำเนินกิจกรรมตาม “คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัย เพื่อการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions : EF)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติดในเด็กปฐมวัยการใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย (Executive Functions : EF) ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างศักยภาพศึกษานิเทศก์การพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions : EF) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

๒) ดำเนินการสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจให้กับครูผู้สอนเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เกี่ยวกับองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions : EF) เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions : EF) ตั้งแต่ปฐมวัย และเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กในระยะยาว

๓) ดำเนินการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions : EF) ให้กับครูผู้สอนเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดการจัดกิจกรรม ด้วยองค์ความรู้การพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions : EF) สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป

๔) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระแสหรือประเด็น การสื่อสารทางสังคมหรือสาธารณะเกี่ยวกับความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions : EF) และผลักดันให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

๓. แนวทางการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปร่าบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑) ดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

๒) ดำเนินการกำกับ ติดตาม ค้นหา คัดกรอง ดูแลช่วยเหลือ และการใช้ยาเสพติด สารเสพติด ในสถานศึกษาโดยรายงานผลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Care And Trace Addiction in School System : CATAS System) อย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน

๓) ดำเนินการกำกับ ติดตามดำเนินงานการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสารเสพติดโดยรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)

๔) จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัยเพื่อการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions : EF)ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ <http://hsc.obec.go.th> เมื่อมีการดำเนินงานทุกครั้ง

๕) ให้รายงานผลการดำเนินงานและคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป โดยรายงานให้ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ

แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น
(โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา)

๑. กรอบแนวคิดหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งการใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด **การป้องกันภัยจากยาเสพติด ทุกชนิด** ซึ่งต้องไม่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด และต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยใช้ **หลัก ๓ ป. คือ ป้องกัน ปลุกฝัง และปราบปราม** ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้เกิดการยอมรับจากสังคม ลดผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม และเป็นไปตามนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวและเยาวชนแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการจัดการเรียน การสอน โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อการป้องกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนกลุ่มองค์กรเยาวชน ต่าง ๆ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายพื้นที่เฉพาะ สร้างสรรค์นวัตกรรม การป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสม กับกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสังคม ออนไลน์ (Social Media) รวมถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมป้องกัน ยาเสพติดทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มทั้งกลุ่มเด็ก/เยาวชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และทักษะที่เหมาะสม ในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งในด้านการใช้และการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ที่มีกรอบการดำเนินงานเสริมสร้าง ความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

๑) พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions : EF ในเด็กระดับปฐมวัย ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกลไกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒) เสริมสร้างความรู้เท่าทันด้วยสื่อชุดความรู้ที่ทันสมัย สอดแทรกไปกับกิจกรรมสันตนาการที่แฝงไว้ด้วย องค์ความรู้ด้านยาเสพติด

๓) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดและสารเสพติดที่ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมแสดงออก ร่วมแสดงความคิดเห็น และกิจกรรมจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่เร่งด่วน ๒๕ จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขยาเสพติด ระยะเร่งด่วน

๔) ส่งเสริม...

๔) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดและสารเสพติดที่ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ร่วมแสดงออก ร่วมแสดงความคิดเห็น และกิจกรรมจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่มาตรา ๕ (๑๐) ของประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กำหนด

๕) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันยาเสพติดและสารเสพติด เช่น กิจกรรมเครือข่าย เยาวชน (ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน องค์การนักศึกษา องค์การ วิชาชีพ เครือข่ายต่าง ๆ ฯลฯ) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายพื้นที่เฉพาะ (พื้นที่สูง พื้นที่ชายแดน ฯลฯ) เป็นต้น

๒. แนวทางการบริหารงบประมาณ

ให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๑) ดำเนินการพัฒนาผู้นำนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่เร่งรัด ๒๕ จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงาน ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗) มีสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๘๙ เขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๒๑ เขต จำนวน โรงเรียน ๘๔๑ โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๖๘ เขต จำนวนโรงเรียน ๑๐,๔๗๕ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๑,๓๑๖ โรงเรียน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เป็นผู้ดำเนินการเขตละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนแกนนำ จำนวน ๑๕๐ คน/ค่าย โดยดำเนินกิจกรรมตาม “แนวทางการจัดค่าย สพฐ. สร้างสรรค์ป็นสุข” และคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรก โดยมีวัตถุประสงค์ คือ สร้างเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด ตลอดจนทักษะในการดำรงชีวิต และเป็นแกนนำขยายผลการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒) สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และสารเสพติด ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืนให้เหมาะสมตามช่วงวัย ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนถึงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และจัดทำแผนเผชิญเหตุที่นักเรียนได้รับผลกระทบจากยาเสพติด และสารเสพติดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดและสารเสพติด ในสถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลโดยนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้านการดำเนินงาน ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. แนวทางการดำเนินงานสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสำรวจสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ๕ ประเภท และดำเนินการดังต่อไปนี้

๑) หมู่บ้านชายแดนที่มีการนำเข้ายาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งในสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สถานประกอบการ ร้านค้า บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด

๒) หมู่บ้านทางผ่านยาเสพติด ร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ชูรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชน (ชรบ.) เฝ้าระวัง สอดส่อง ตรวจสอบตราปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

๓) หมู่บ้านพักยาเสพติด เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ดูแลส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้มีการแจ้งเบาะแสยาเสพติดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔) หมู่บ้านเสี่ยงต่ำ ร่วมมือกับฝ่ายปกครองชูรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชน (ชรบ.) เฝ้าระวัง สอดส่อง ตรวจสอบตรา ปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

๕) หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่งเสริมการสำรวจ ค้นหาผู้เสพยาเสพติด เพื่อดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด รวมทั้งการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป

๔. แนวทางการดำเนินงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

๑) ดำเนินการสำรวจ/คัดกรองนักเรียน ดำเนินงานด้านจิตสังคมบำบัดในโรงเรียนโดยร่วมกับฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำนักเรียนที่เป็นผู้เสพยาเข้าบำบัดรักษา

๒) ดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ให้ความร่วมมือในภารกิจหลักของตำรวจในการขับเคลื่อนโครงการครู D.A.R.E และตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน) เพื่อดำเนินการในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษา

๓) ดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านหลังเรียนในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ดนตรี กีฬา โดยใช้งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดันสังกัด

๔) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) อย่างเป็นรูปธรรม

๕) ดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติดในสถานศึกษา

๖) ดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหามันฝรั่งและบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โทษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและมีแนวทางปฏิบัติเมื่อพบมันฝรั่งและบุหรี่ไฟฟ้า ในสถานศึกษา

๕. แนวทางการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปร่าบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑) ดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

๒) ดำเนินการกำกับ ติดตาม ค้นหา คัดกรอง ดูแลช่วยเหลือ และการใช้ยาเสพติด สารเสพติด ในสถานศึกษาโดยรายงานผลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Care And Trace Addiction in School System : CATAS System) อย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน

๓) ดำเนินการกำกับ ติดตามดำเนินงานการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสารเสพติดโดยรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)

๔) จัดฝึกอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเครือข่ายทางการศึกษา ตามแนวทางการจัดการค่าย “สพฐ. สร้างสรรค์ ปันสุข” (OBEC Sharing Happiness Camp : OSH Camp) ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ <http://hsc.obec.go.th> เมื่อมีการ ดำเนินงานทุกครั้ง

๕) ให้รายงานผลการดำเนินงานและคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป โดยรายงานให้ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ

โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(แนวทางการจัดค่าย “สพฐ. สร้างสรรค์ปันสุข”)



แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น

(โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๕ (๑๐) ที่สำนักงาน ป.ป.ส.กำหนด)

๑. กรอบแนวคิดหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา ๕ (๑๐) ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนดสถานะของพื้นที่หรือกลุ่มพื้นที่ในแต่ละปี หรือพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมกับกำหนดให้มีกลไก โครงสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับสถานะของปัญหาและให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนตามที่ร้องขอ และได้มีการกำหนดพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เร่งรัด ๒๕ จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๓) ซึ่งมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา ๕ (๑๐) จำนวน ๑๑ เขต แบ่งออกเป็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๕ เขต จำนวนโรงเรียน ๑๒ โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๖ เขต จำนวนโรงเรียน ๘๓ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๙๕ โรงเรียน ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง และไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ด้วยวิธีการแบบปกติทั่วไป จึงต้องมีการกำหนดกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีโครงสร้างของกลไก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดสรรทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ให้ประสานสอดคล้องเป็นเอกภาพ ตลอดจนมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งการใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด การป้องกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด โดยเฉพาะกัญชา รวมทั้งภัยจากอาวุธปืน ซึ่งต้องไม่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด และต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยใช้ หลัก ๓ ป. คือ ป้องกัน ปกป้อง และปราบปราม ตลอดจนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้เกิดการยอมรับจากสังคม ลดผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ที่มีกรอบการดำเนินงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

๑. สร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งการใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด

๒. สร้าง...

๒. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยเน้นการสร้างความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งการใช้และการค้ายาเสพติด รวมถึงส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อให้โอกาสแก่แรงงานที่ไปใช้ยาเสพติดได้เข้าสู่การบำบัดรักษา และให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดฯ เข้าทำงานในสถานประกอบการ

๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กรด้านการพัฒนาครอบครัวในพื้นที่ได้มีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะบุตรหลานแก่ครอบครัวในพื้นที่ เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด

๔. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ในการเฝ้าระวัง ค้นหา ให้โอกาสดูแล และช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

๒. แนวทางการบริหารงบประมาณ

๒.๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมายพื้นที่เร่งด่วน

๒.๓ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๘๓ โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑๒ โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙๕ โรงเรียน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาละ ๘ - ๑๐ คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เน้นย้ำให้นำหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดมาใช้ในการดำเนินการโครงการอย่างเต็มรูปแบบ โดยดำเนินการ ดังนี้

๒.๓.๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการแจ้งสถานศึกษาให้ดำเนินการจัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยให้สถานศึกษาเขียนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาให้ดำเนินกิจกรรม

๒.๓.๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในกรณี ที่สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการได้

๒.๓.๓ หากในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๒.๓.๑ หรือ ๒.๓.๒ ได้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือข่าย

๓. แนวทางการดำเนินงานสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสำรวจสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เร่งด่วนตามมาตรา ๕ (๑๐) ของประมวลกฎหมายยาเสพติด ๕ ประเภท และพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เร่งรัด ๒๕ จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗) และดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. หมู่บ้านชายแดนที่มีการนำเข้ายาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งในสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สถานประกอบการ ร้านค้า บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด
๒. หมู่บ้านทางผ่านยาเสพติด ร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ชุติรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชน (ชรบ.) เฝ้าระวัง สอดส่อง ตรวจสอบปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
๓. หมู่บ้านพักยาเสพติด เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ดูแลส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้มีการแจ้งเบาะแสยาเสพติดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. หมู่บ้านเสี่ยงต่ำ ร่วมมือกับฝ่ายปกครองชุติรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชน (ชรบ.) เฝ้าระวัง สอดส่อง ตรวจสอบ ปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
๕. หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดยาเสพติด ส่งเสริมการสำรวจ ค้นหาผู้เสพยาเสพติด เพื่อดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหามาตรผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด รวมทั้งการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป

๔. แนวทางการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๔.๑ ดำเนินการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เร่งด่วน และรายงานผลการดำเนินงาน โดยส่งรายงานผลการกำกับติดตามมายังศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ได้แก่

๔.๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)

๔.๑.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหลังสิ้นสุดการดำเนินงาน

๔.๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามรูปแบบที่กำหนด ได้แก่ ๑) ชื่อโครงการ ๒) วัตถุประสงค์ ๓) เป้าหมาย ๔) กระบวนการดำเนินงาน ๕) ผลการดำเนินงาน ๖) ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอแนะในมิติผู้เข้าอบรม, ผู้ดำเนินการ, วิทยากร และหลักสูตร ๗) งบประมาณ ๘) ช่วงเวลาที่ดำเนินการ และ ๙) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๔.๒ ดำเนินการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) ในทุกไตรมาส

๔.๓ ดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and Evaluation System : E-MES) ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

๔.๔ ดำเนินการกำกับ ติดตามการค้นหา คัดกรองดูแลช่วยเหลือ และการใช้สารเสพติด ในสถานศึกษา โดยรายงานผลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Care And Trace Addiction in School System : CATAS System) อย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน

๔.๕ ดำเนินการกำกับ ติดตามดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)

๔.๖ ดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินการสำรวจสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังตามมาตรา ๕ (๑๐) ของประมวลกฎหมายยาเสพติด ๕ ประเภท และพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง ๒๕ จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด การดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗) และรายงานผลการดำเนินงาน โดยส่งรายงานผลการกำกับติดตามมายังศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

หมายเหตุ : ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) ในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป โดยรายงานให้ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ

บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2567

แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

งบ รวจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย.....

No.	รหัสจังหวัด	รหัสหน่วยเบิก	จังหวัด	สถาป./ สทพ. / ร.ร. / ศูนย์	งบประมาณ (บาท)				งบประมาณ	หมายเหตุ
					ต.ม.5 (10)	ค่าผู้ดำเนินงาน	พัฒนาทักษะ EF	สร้างภูมิคุ้มกัน		
1	P8100	2000400138	กระบี่	สทพ.กระบี่			118,750	40,000	158,750	ระบุงบประมาณที่โครงการ
2	P1000	2000400132	กรุงเทพมหานคร	สทพ.กรุงเทพมหานคร		150,000	52,250	40,000	242,250	โครงการป้องกันยาเสพติด
3	P7100	2000400312	กาญจนบุรี	สทพ.กาญจนบุรี เขต 1		150,000	81,250	40,000	271,250	ใช้ชุดโครงการตามแผนฯ
4	P7100	2000400314	กาญจนบุรี	สทพ.กาญจนบุรี เขต 2		150,000	66,250	40,000	256,250	ใช้/คณะดำเนินงาน
5	P7100	2000400316	กาญจนบุรี	สทพ.กาญจนบุรี เขต 3		150,000	60,250	40,000	250,250	โครงการป้องกันยาเสพติด
6	P7100	2000400503	กาญจนบุรี	สทพ.กาญจนบุรี เขต 4		150,000	56,500	40,000	246,500	โครงการป้องกันยาเสพติด
7	P4600	2000400318	กาฬสินธุ์	สทพ.กาฬสินธุ์ เขต 1		150,000	78,750	40,000	268,750	โดยเด็ดขาด
8	P4600	2000400320	กาฬสินธุ์	สทพ.กาฬสินธุ์ เขต 2		150,000	83,250	40,000	273,250	
9	P4600	2000400322	กาฬสินธุ์	สทพ.กาฬสินธุ์ เขต 3		150,000	89,000	40,000	279,000	
10	P6200	2000400173	กำแพงเพชร	สทพ.กำแพงเพชร เขต 1			118,250	40,000	158,250	
11	P6200	2000400175	กำแพงเพชร	สทพ.กำแพงเพชร เขต 2			108,750	40,000	148,750	
12	P4000	2000400445	ขอนแก่น	สทพ.ขอนแก่น เขต 1		150,000	103,250	40,000	293,250	
13	P4000	2000400447	ขอนแก่น	สทพ.ขอนแก่น เขต 2		150,000	128,750	40,000	316,750	
14	P4000	2000400449	ขอนแก่น	สทพ.ขอนแก่น เขต 3		150,000	103,000	40,000	293,000	
15	P4000	2000400452	ขอนแก่น	สทพ.ขอนแก่น เขต 4		150,000	101,500	40,000	291,500	
16	P4000	2000400454	ขอนแก่น	สทพ.ขอนแก่น เขต 5		150,000	140,750	40,000	330,750	
17	P2200	2000400177	จันทบุรี	สทพ.จันทบุรี เขต 1			55,500	40,000	95,500	
18	P2200	2000400179	จันทบุรี	สทพ.จันทบุรี เขต 2			62,250	40,000	102,250	
19	P2400	2000400181	ฉะเชิงเทรา	สทพ.ฉะเชิงเทรา เขต 1			84,250	40,000	124,250	
20	P2400	2000400183	ฉะเชิงเทรา	สทพ.ฉะเชิงเทรา เขต 2			85,000	40,000	125,000	
21	P2000	2000400324	ชลบุรี	สทพ.ชลบุรี เขต 1		150,000	70,000	40,000	260,000	
22	P2000	2000400326	ชลบุรี	สทพ.ชลบุรี เขต 2		150,000	77,750	40,000	267,750	
23	P2000	2000400328	ชลบุรี	สทพ.ชลบุรี เขต 3		150,000	77,500	40,000	267,500	
24	P1800	2000400140	ชัยนาท	สทพ.ชัยนาท			86,000	40,000	126,000	
25	P3600	2000400330	ชัยภูมิ	สทพ.ชัยภูมิ เขต 1			126,250	40,000	166,250	
26	P3600	2000400332	ชัยภูมิ	สทพ.ชัยภูมิ เขต 2			157,750	40,000	197,750	
27	P3600	2000400335	ชัยภูมิ	สทพ.ชัยภูมิ เขต 3			106,750	40,000	146,750	
28	P8600	2000400185	ชุมพร	สทพ.ชุมพร เขต 1			75,250	40,000	115,250	
29	P8600	2000400187	ชุมพร	สทพ.ชุมพร เขต 2			79,250	40,000	119,250	
30	P5700	2000400403	เชียงราย	สทพ.เชียงราย เขต 1			63,500	40,000	103,500	
31	P5700	2000400405	เชียงราย	สทพ.เชียงราย เขต 2			91,500	40,000	131,500	
32	P5700	2000400407	เชียงราย	สทพ.เชียงราย เขต 3			86,250	40,000	126,250	
33	P5700	2000400409	เชียงราย	สทพ.เชียงราย เขต 4			73,750	40,000	113,750	
34	P5000	2000400456	เชียงใหม่	สทพ.เชียงใหม่ เขต 1			41,750	40,000	81,750	
35	P5000	2000400458	เชียงใหม่	สทพ.เชียงใหม่ เขต 2			52,750	40,000	92,750	
36	P5000	2000400460	เชียงใหม่	สทพ.เชียงใหม่ เขต 3			103,500	40,000	143,500	
37	P5000	2000400466	เชียงใหม่	สทพ.เชียงใหม่ เขต 4			46,500	40,000	86,500	
38	P5000	2000400468	เชียงใหม่	สทพ.เชียงใหม่ เขต 5			49,000	40,000	89,000	
39	P5000	2000400505	เชียงใหม่	สทพ.เชียงใหม่ เขต 6			50,250	40,000	90,250	
40	P9200	2000400189	ตรัง	สทพ.ตรัง เขต 1			93,500	40,000	133,500	
41	P9200	2000400191	ตรัง	สทพ.ตรัง เขต 2			93,250	40,000	133,250	
42	P2300	2000400142	ตราด	สทพ.ตราด			65,750	40,000	105,750	

No.	รหัสจังหวัด	รหัสหน่วยเบิก	จังหวัด	สถาป./ สทพ. / ร.ร. / ศูนย์	งบประมาณ (บาท)				งบประมาณ	หมายเหตุ
					ล.ส.ม.5 (10)	ค่าผู้โอนฯ	พัฒนาทักษะ EF	สร้างภูมิคุ้มกัน		
43	P6300	2000400193	ตาก	สทพ.ตาก เขต 1			54,500	40,000	94,500	
44	P6300	2000400195	ตาก	สทพ.ตาก เขต 2	160,000		102,000	40,000	302,000	
45	P2600	2000400144	นครนายก	สทพ.นครนายก			71,500	40,000	111,500	
46	P7300	2000400198	นครปฐม	สทพ.นครปฐม เขต 1			99,000	40,000	139,000	
47	P7300	2000400200	นครปฐม	สทพ.นครปฐม เขต 2			78,750	40,000	118,750	
48	P4800	2000400202	นครพนม	สทพ.นครพนม เขต 1			130,500	40,000	170,500	
49	P4800	2000400204	นครพนม	สทพ.นครพนม เขต 2			98,250	40,000	138,250	
50	P3000	2000400480	นครราชสีมา	สทพ.นครราชสีมา เขต 1		150,000	106,000	40,000	295,000	
51	P3000	2000400483	นครราชสีมา	สทพ.นครราชสีมา เขต 2		150,000	107,000	40,000	297,000	
52	P3000	2000400485	นครราชสีมา	สทพ.นครราชสีมา เขต 3		150,000	113,250	40,000	303,250	
53	P3000	2000400487	นครราชสีมา	สทพ.นครราชสีมา เขต 4		150,000	111,750	40,000	301,750	
54	P3000	2000400490	นครราชสีมา	สทพ.นครราชสีมา เขต 5		150,000	122,000	40,000	312,000	
55	P3000	2000400492	นครราชสีมา	สทพ.นครราชสีมา เขต 6		150,000	99,750	40,000	289,750	
56	P3000	2000400495	นครราชสีมา	สทพ.นครราชสีมา เขต 7		150,000	131,250	40,000	321,250	
57	P8000	2000400411	นครศรีธรรมราช	สทพ.นครศรีธรรมราช เขต 1		150,000	72,000	40,000	262,000	
58	P8000	2000400413	นครศรีธรรมราช	สทพ.นครศรีธรรมราช เขต 2		150,000	126,250	40,000	316,250	
59	P8000	2000400417	นครศรีธรรมราช	สทพ.นครศรีธรรมราช เขต 3		150,000	118,250	40,000	308,250	
60	P8000	2000400419	นครศรีธรรมราช	สทพ.นครศรีธรรมราช เขต 4		150,000	71,000	40,000	261,000	
61	P6000	2000400337	นครสวรรค์	สทพ.นครสวรรค์ เขต 1		150,000	94,500	40,000	284,500	
62	P6000	2000400339	นครสวรรค์	สทพ.นครสวรรค์ เขต 2		150,000	85,000	40,000	275,000	
63	P6000	2000400341	นครสวรรค์	สทพ.นครสวรรค์ เขต 3		150,000	97,250	40,000	287,250	
64	P1200	2000400206	นนทบุรี	สทพ.นนทบุรี เขต 1			32,750	40,000	72,750	
65	P1200	2000400208	นนทบุรี	สทพ.นนทบุรี เขต 2			54,000	40,000	94,000	
66	P9600	2000400210	นราธิวาส	สทพ.นราธิวาส เขต 1		150,000	124,000	40,000	314,000	
67	P9600	2000400212	นราธิวาส	สทพ.นราธิวาส เขต 2		150,000	81,000	40,000	271,000	
68	P9600	2000400499	นราธิวาส	สทพ.นราธิวาส เขต 3		150,000	60,750	40,000	250,750	
69	P5500	2000400214	น่าน	สทพ.น่าน เขต 1			65,500	40,000	105,500	
70	P5500	2000400216	น่าน	สทพ.น่าน เขต 2	40,000		72,750	40,000	152,750	
71	P3800	2000400797	บึงกาฬ	สทพ.บึงกาฬ		150,000	113,750	40,000	303,750	
72	P3100	2000400421	บุรีรัมย์	สทพ.บุรีรัมย์ เขต 1			117,500	40,000	157,500	
73	P3100	2000400423	บุรีรัมย์	สทพ.บุรีรัมย์ เขต 2			124,000	40,000	164,000	
74	P3100	2000400425	บุรีรัมย์	สทพ.บุรีรัมย์ เขต 3			126,750	40,000	166,750	
75	P3100	2000400427	บุรีรัมย์	สทพ.บุรีรัมย์ เขต 4			104,250	40,000	144,250	
76	P1300	2000400218	ปทุมธานี	สทพ.ปทุมธานี เขต 1			88,250	40,000	128,250	
77	P1300	2000400220	ปทุมธานี	สทพ.ปทุมธานี เขต 2			48,500	40,000	88,500	
78	P7700	2000400222	ประจวบคีรีขันธ์	สทพ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1			80,750	40,000	120,750	
79	P7700	2000400224	ประจวบคีรีขันธ์	สทพ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2			58,500	40,000	98,500	
80	P2500	2000400146	ปราจีนบุรี	สทพ.ปราจีนบุรี เขต 1			78,500	40,000	118,500	
81	P2500	2000400507	ปราจีนบุรี	สทพ.ปราจีนบุรี เขต 2			60,750	40,000	100,750	
82	P9400	2000400226	ปัตตานี	สทพ.ปัตตานี เขต 1		150,000	104,250	40,000	294,250	
83	P9400	2000400228	ปัตตานี	สทพ.ปัตตานี เขต 2		150,000	89,500	40,000	279,500	
84	P9400	2000400498	ปัตตานี	สทพ.ปัตตานี เขต 3		150,000	54,250	40,000	244,250	
85	P1400	2000400230	พระนครศรีอยุธยา	สทพ.พระนครศรีอยุธยา เขต 1			103,000	40,000	143,000	
86	P1400	2000400232	พระนครศรีอยุธยา	สทพ.พระนครศรีอยุธยา เขต 2			86,750	40,000	126,750	
87	P5600	2000400234	พะเยา	สทพ.พะเยา เขต 1			41,500	40,000	81,500	
88	P5600	2000400236	พะเยา	สทพ.พะเยา เขต 2	36,000		60,250	40,000	136,250	
89	P8200	2000400148	พังงา	สทพ.พังงา			75,750	40,000	115,750	
90	P9300	2000400151	พัทลุง	สทพ.พัทลุง เขต 1			60,000	40,000	100,000	
91	P9300	2000400509	พัทลุง	สทพ.พัทลุง เขต 2			63,000	40,000	103,000	

No.	รหัสจังหวัด	รหัสหน่วยเบิก	จังหวัด	สพป. / สพม. / ร.ร. / ศูนย์	งบประมาณ				งบประมาณ	หมายเหตุ
					ล.ส.ม.5 (10)	ค่ายูนิต	พัฒนาทักษะ EF	สร้างภูมิคุ้มกัน		
43	P7000	2000400722	ราชบุรี	สพม.ราชบุรี				40,000	40,000	
44	P1600	2000400850	ลพบุรี	สพม.ลพบุรี				40,000	40,000	ใหม่
45	P5200	2000400749	ลำปาง	สพม.ลำปาง ลำพูน				40,000	40,000	
46	P4200	2000400733	เลย	สพม.เลยหนองบัวลำภู		150,000		40,000	190,000	
47	P3300	2000400742	ศรีสะเกษ	สพม.ศรีสะเกษ ชัยพร				40,000	40,000	
48	P4700	2000400737	สกลนคร	สพม.สกลนคร		150,000		40,000	190,000	
49	P9000	2000400730	สงขลา	สพม.สงขลา สตูล		150,000		40,000	190,000	
50	P1100	2000400851	สมุทรปราการ	สพม.สมุทรปราการ		150,000		40,000	190,000	ใหม่
51	P7400	2000400852	สมุทรสาคร	สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม				40,000	40,000	ใหม่
52	P2700	2000400853	สระแก้ว	สพม.สระแก้ว				40,000	40,000	ใหม่
53	P1900	2000400854	สระบุรี	สพม.สระบุรี				40,000	40,000	ใหม่
54	P1700	2000400719	สิงห์บุรี	สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง				40,000	40,000	
55	P6400	2000400752	สุโขทัย	สพม.สุโขทัย				40,000	40,000	
56	P7200	2000400723	สุพรรณบุรี	สพม.สุพรรณบุรี				40,000	40,000	
57	P8400	2000400725	สุราษฎร์ธานี	สพม.สุราษฎร์ธานี พุมพร				40,000	40,000	
58	P3200	2000400747	สุรินทร์	สพม.สุรินทร์				40,000	40,000	
59	P4300	2000400735	หนองคาย	สพม.หนองคาย		150,000		40,000	190,000	
60	P4100	2000400734	อุดรธานี	สพม.อุดรธานี		150,000		40,000	190,000	
61	P6100	2000400855	อุทัยธานี	สพม.อุทัยธานี ชัยนาท				40,000	40,000	ใหม่
62	P3400	2000400743	อุบลราชธานี	สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ	32,000			40,000	72,000	
รวมเป็นเงิน					148,000	3,300,000		2,480,000	5,928,000	

หมายเหตุ

- ระบุงบประมาณที่จัดการจัดสรร ตามหน่วยรับงบประมาณให้ถูกต้อง ครบถ้วนแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น
 ใตยงานนี้ให้มีการปรับเปลี่ยนลำดับที่ของรหัสจังหวัดหรือรหัสหน่วยเบิก โดยศึกษา